

Thông Báo Cấp Thời: 11Tháng Năm, 2023

Liên Lạc: HCA Communications
HCAComm@ochca.com
(714) 834-2178

Quận Cam Nhận Được Ngân Khoản để Loại Trừ Chất Kim Loại Chì Độc Hại trong các Hộ Gia Đình

(Santa Ana, CA) – Quận Cam đã nhận được một ngân khoản tặng dữ trị giá \$1.4 triệu Mỹ Kim từ Bộ Gia Cư Liên Bang (HUD) để tìm ra và làm giảm đi cơ nguy độc hại của chất kim loại chì trong lớp sơn nhà cho dù nhà thuộc chính mình làm chủ hay thuê lại. Chủ nhân của những nhà mình ở hay các đơn vị thuê mượn được khuyến khích nên tìm hiểu thêm và nạp đơn cho dịch vụ loại trừ chất chì, được thực hiện hoàn toàn không tốn phí cho chủ căn nhà. Bởi vì không có mức độ an toàn nào của việc phơi bày ra với chất chì, điều quan trọng là phải tìm ra và loại trừ bất cứ vết tích nào của chất chì trong các nhà ở.

Các chủ gia đình có thể hợp lệ cho việc loại trừ chất chì phải hội đủ một số tiêu chuẩn :

- Nhà ở phải nằm trong Quận Cam và phải được xây cất trước năm 1978.
- Gia đình phải có một trẻ em dưới sáu tuổi hay một người đang thai nghén có thể bị phơi bày trước chất chì trong khi cư ngụ tại nhà.
- Gia đình phải trong tình trạng lợi tức thấp.

Muốn biết thêm thông tin, và nạp đơn không tốn phí cho dịch vụ, các gia đình và chủ nhân căn nhà có thể xem xét trên trang mạng Azure Community Development website tại

<https://www.azuredevelopmentco.com/> hay liên lạc với công ty tại info@azuredevelopmentco.com hay gọi số (323) 477-1160. Ngân khoản tặng dữ của Bộ Gia Cư HUD được trao tặng cho Công Ty Azure Community Development.

Azure Community Development hợp tác với Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) trong Chương Trình Ngăn Ngừa Sự Độc Hại của Chất Chì đối với Thiếu Nhi (CLPPP)

(<https://ochealthinfo.com/lead>) để thi hành Chương Trình Giảm Thiểu Nguy Cơ Độc Hại của chất Chì (LHRP) tại Quận Cam. Công ty đồng thời cũng là đối tác với Hiệp Hội Lao Động Quốc Tế Bắc Mỹ - Local 300 (LiLUNA) để giúp các nhà an toàn khỏi chất chì.

Những loại sơn làm từ chất chì, bụi hay đất có thể tìm thấy từ những căn nhà cũ và có nguy hại đến sức khỏe, đặc biệt đối với các trẻ em. Chất Chì độc hại có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe suốt đời. The LHRP cấp sự hóa giải những chất độc hại tìm ra được trong chất chì trong nội thất hay bên ngoài những nhà hợp lệ và bảo vệ sức khỏe cho những gia đình sống trong căn nhà, và không tốn phí cho chủ nhân căn nhà.

###